

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<p>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเกาะสีชัง</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>หัวข้อ : หน่วยงานมีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป/เอกสารแนบ)</p> <p>๑. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการ</p> <p>๑.๒ รายละเอียดกำหนดการประชุมชี้แจง</p> <p>๒. รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมประชุมชี้แจง เรื่องเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยมิให้กระทำผิดวินัยและ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการประชุมประชุมชี้แจง เรื่องเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยมิให้กระทำผิดวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๔. มีรายงานการประชุมชี้แจง เรื่องเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยมิให้กระทำผิดวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๕. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม</p> <p>๖. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>Link ภายนอก : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ : -</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p>นางสาววัชรพร ถวิล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p>(นางสาวอานะสิทธิ์ ศัลยพงษ์) ทันตแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสีชัง วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>ฐป</p> <p>(นายชีพ ธีราพันธ์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗</p>	